

Số: /SYT-KHTC

Cao Bằng, ngày 28 tháng 9 năm 2021

V/v trả lời ý kiến của người dân trên  
trên Hệ thống kết nối người dân với  
chính quyền tỉnh Cao Bằng.

Kính gửi: Công dân có ý kiến trên Hệ thống kết nối người  
dân với chính quyền tỉnh Cao Bằng.

Ngày 21/9/2021, Sở Y tế Cao Bằng nhận được ý kiến phản ánh của công  
dân trên Hệ thống kết nối người dân với chính quyền tỉnh Cao Bằng với nội  
dung như sau:

*"Chúng tôi ở tuyến đầu chống dịch, tại các chốt trạm kiểm soát, hay đi  
các khu cách ly, dù công việc vất vả nguy hiểm cũng không quản ngại khó  
khăn, tuy vậy tôi cũng như nhiều anh em khác đôi khi cũng thấy tâm tư, hình  
như cấp trên chỉ biết điều anh này anh kia đi làm, có biết biết đâu a e vất vả,  
tự phải bỏ tiền túi ra mua cơm, đc ít tiền hỗ trợ 80.000 tiền ăn/ngày cũng đề  
nghị đề xuất rồi mà mấy tháng trời ko thấy trên trả lời, ít nhất khó khăn  
vướng mắc chỗ nào cũng thông báo để a e biết. không phải ai cũng có điều  
kiện, cũng phải nuôi con, chăm lo gia đình, cá nhân tôi nghĩ chế độ chính  
sách ko nên để anh em phải đòi hỏi, để dành tâm sức tập trung vào nhiệm vụ  
chống dịch, nhiều a e ngại ko dám nói, nhưng mà trong lòng ko thoải mái.  
mong tỉnh quan tâm vấn đề này hơn, xin cảm ơn."*

Sở Y tế có ý kiến trả lời như sau:

Liên quan đến nội dung phản ánh nêu trên, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn  
vị trực thuộc thực hiện nghiêm theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 16/NQ-CP  
ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám bệnh, chữa bệnh  
và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số  
776/UBND-TH ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc  
hướng dẫn chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù  
trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và chi trả đầy  
đủ cho các cán bộ thực hiện nhiệm vụ chống dịch. Tuy nhiên khi thực hiện tại  
tỉnh ***có phát sinh thêm nhiệm vụ các cán bộ y tế phải thực hiện nhiệm vụ ở  
các trạm kiểm soát tại quốc lộ 3, 4a, 4c ...*** nhưng trong văn bản hướng dẫn  
của tỉnh chưa có nội dung chi hỗ trợ tiền ăn 80.000đ/ ngày/ người cho nhiệm  
vụ phát sinh này.

Sở Y tế ghi nhận ý kiến phản ánh của của công dân trên Hệ thống kết nối  
người dân với chính quyền tỉnh Cao Bằng và sẽ trao đổi với Sở Tài chính và cơ  
quan cấp có thẩm quyền bổ sung nội dung phát sinh vào công văn hướng dẫn chi  
trả kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch để phù hợp với thực tế tại địa  
phương và tạo điều kiện cho cán bộ thực hiện công tác chống dịch an tâm công

tác trong thời gian dịch còn xảy ra phức tạp khó lường. (gửi kèm 02 văn bản trên đến người hỏi).

Trên đây là ý kiến của Sở Y tế phúc đáp phản ánh của người dân trên Hệ thống kết nối với chính quyền tỉnh Cao Bằng./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- VP UBND tỉnh;
- Giám đốc Sở Y tế;
- Các Phó giám đốc Sở Y tế;
- Các phòng thuộc Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nông Văn Thánh**